

กระบวนการย่อยที่ 3.7 กระบวนการจัดทำ/รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารและอื่นๆ (WORK FLOW)

หน่วยรับผิดชอบ แผนกแผน

กระบวนการย่อยที่ 3.7.3 การประสานเพื่อสนับสนุนการจัดทำแบบ และประมาณการให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนมา

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนการจัดทำแบบ และประมาณการเพื่อก่อสร้างและซ่อมทำอาคารสถานที่และได้มอบแบบ และประมาณการเพื่อไปดำเนินการขอ งบ. ภายในระยะเวลา ๑๖๗ วัน

ขั้น ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		นขต.รฐท.สส. และ นขต.ทร. พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอรับการสนับสนุน การสำรวจตรวจสอบ จัดทำแบบ และประมาณการ โดยส่งเป็นบันทึก หรือข่าวราชานาวี รุรการ กพ.รฐท.สส. และรุรการ กบ.รฐท.สส. จะดำเนินการทางรุรการแล้วส่งเรื่องให้แผนกแผน	3 วัน		หน.หน่วยที่เป็นหน่วย เจ้าของงาน  เสมียนแผนกแผน
2		แผนกแผนฯ ตรวจสอบรายละเอียดที่หน่วย ขอรับการสนับสนุน แล้วแต่งตั้งสายเสนอ รอง เสธ.รฐท.สส. (2) สั่งการให้ กชช.รฐท.สส. ให้การสนับสนุนตามที่หน่วย ร้องขอ	1 วัน		แผนกแผน
3		แผนกแผนฯ เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. / ผอ.กบ.รฐท.สส. / รอง เสธ.รฐท.สส.(2) สำนักงานผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องคืนให้ กบ.รฐท.สส. กบ.รฐท.สส.ดำเนินการทางรุรการแล้วส่งเรื่องให้แผนกรุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อส่งเรื่องให้ กชช.รฐท.สส. แล้วสำเนาเรื่องส่งให้ หน่วยเจ้าของงาน และ กบ.รฐท.สส.	1 วัน	คำสั่ง รฐท.สส. ที่ 28/2560 ลง 26 ธ.ค. 60 มอบอำนาจ ผบ.รฐท.สส.	รอง เสธ.รฐท.สส.(2)
4		กชช.รฐท.สส. ดำเนินการสำรวจ จัดทำแบบ และประมาณการ ตามที่ หน่วย ร้องขอ พร้อมส่งแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ กลับมาให้ กบ.รฐท.สส.	150 วัน		ผอ.กชช.รฐท.สส.

ขั้น ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
5		แผนกแผนที่ ตรวจสอบเอกสาร ที่ กชธ.รฐท.สส. สํารวจ จัดทำแบบ และประมาณการให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด กชธ.รฐท.สส. แจกแจงมาในบันทึกเสนอ รฐท.สส. จากนั้น แผนกแผนที่ ดำเนินการขึ้น เรื่อง เสนอผู้บังคับบัญชา และร่างบันทึกเสนอหน่วยที่ขอรับการ สนับสนุน เพื่อจัดส่งแบบ และประมาณการไปให้	1 วัน		หน.แผน กบ.รฐท.สส.
6		แผนกแผนที่ เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. / ผอ.กบ.รฐท.สส. / รอง เสธ.รฐท.สส.(2) / เสธ.รฐท.สส. จนถึง รอง ผบ.รฐท.สส.(2)	5 วัน	อำนาจของ รอง ผบ.รฐท.สส.(2) ตามคำสั่ง รฐท.สส. ที่ 28/2560 ลง 26 ธ.ค.60 หมวด ก ข้อ 3.1 ลำดับที่ 5	รอง ผบ.รฐท.สส.(2)  หน.แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.
7		สำนักงานผู้บังคับบัญชา ส่งตัวเรื่องลงมาให้ ธุรการ กบ.รฐท.สส. ดำเนินการธุรการแล้วส่งเรื่องให้แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อส่งแบบ และประมาณการให้หน่วยที่รับการสนับสนุน พร้อม สำเนาบันทึกให้ กชธ.รฐท.สส. ทราบ ต้นเรื่องส่งคืน แผนกแผนที่ กบ.รฐท.สส. เก็บ	3 วัน		หน.แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.  แผนกแผนที่
8		หน่วยที่ ขอรับการสนับสนุน และซ่อมทำ ได้แบบ และประมาณ การตามที่ ร้องขอ	3 วัน		หน.หน่วยที่ขอรับการ สนับสนุน
		<b>รวมระยะเวลา (วันราชการ)</b>	<b>167 วัน</b>		